



## บริษัท ดีดีซี สปรอเก้ต จำกัด



คุณคมเดช วิจิตรจรัสกุล  
กรรมการผู้จัดการ



ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 ในมิติ

- 1) Innovation Enterprise
- 2) Operational Best Practice
- 3) Entrepreneurship

บริษัท ดีดีซี สปรอเก้ต จำกัด ผู้ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และเป็นรายแรกและรายเดียวของ ไทยที่นำเทคโนโลยี Fine Blanking มาใช้ผลิตสินค้าแม่คานิคประเภทเหล็ก ปัจจุบันบริหารกิจการโดย **คุณคมเดช วิจิตรจรัสกุล** ซึ่งหลังสำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา จึงกลับมาเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง โดยก่อนหน้านั้นคุณคมเดชได้ เข้ามาช่วยกิจการของครอบครัว และได้เล็งเห็นว่าวิธีการผลิตแบบเดิมที่ใช้กันในสมัยก่อน ที่เรียกว่า Gear Hobbing นั้นยังมีจุดที่เป็นปัญหาในการผลิต เพราะใช้เวลามากในการผลิตสินค้าแต่ละชิ้น มีปริมาณของที่เสีย และยังเกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้งในโรงงาน รวมทั้งยังมีสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันทางด้านราคาอีกด้วย



ด้วยความไม่ย่อท้อที่จะรุกขึ้นสู้ เพื่อนำพาธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ จึงริเริ่ม นำเอานวัตกรรมเทคโนโลยี Fine Blanking เข้ามาทดลองใช้ จนได้ผลลัพธ์ทางการ ผลิตและคุณภาพสินค้าที่น่าพึงพอใจอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถลดการใช้ แรงงานคนในการผลิต ลดต้นทุนวัตถุดิบ และสามารถผลิตสินค้าได้ปริมาณมาก ขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว จากเดิมที่ผลิตได้ชั่วโมงละ 30 ชิ้น เพิ่มขึ้นเป็นชั่วโมงละ 1,000 ชิ้น อีกทั้งสินค้าที่ได้ มีความ เียบ ดีไซน์สวยงามและทนทาน จนขยายตลาดได้มากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ

ส่วนอีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้อยู่เหนือคู่แข่งได้ ก็คือความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ได้เอง ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้า จากต่างประเทศ ทำให้ผลิตชิ้นส่วนในรูปแบบใหม่ ๆ ตามที่ตลาดต้องการได้ นอกจากนี้แล้ว ดีดีซี สปรอเก้ต ยังตั้งเป้า จะผลิตชิ้นงานป้อนให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น ชิ้นส่วนเฟืองประกอบ Greenhouse ชิ้นส่วนประกอบแอร์ คอนดิชัน ตัวล็อคประตู ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่น อย่าง เฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องจักรการเกษตร ฯลฯ ปัจจุบันดีดีซี สปรอเก้ต ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ให้กับหลายแบรนด์ดัง และส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ทดแทน ภายได้แบรนด์ DDC ไปในอีกหลายประเทศ

ในปี 2561 ที่ผ่านมามียอดขาย 336 บาท และตั้งเป้าว่าในปี 2562 จะดันยอดขายให้ เพิ่มขึ้นอีก 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า จะนำพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI